




# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

29 ธันวาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>ข่าวเผยแพร่ และข่าวอื่นๆ</b>	
<p><b>สร.ชุดผลงานเด่นปี 67</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, มติชน, ผจก., hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยว่า ในรอบปี 2567 สร.มีนโยบายที่สำเร็จหลายนโยบาย โดยเฉพาะ 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ และจะได้ใช้บริการเต็มรูปแบบใน 1 ม.ค.68 และเปิดให้บริการตู้ห่วยไยในพื้นที่ กทม. เตรียมขยายทั่วประเทศและในต่างจังหวัด รวมถึงโครงการคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยนำสูตวรรษบัตรมาสอนอสม. ซึ่งในปี 2567 อสม. นับคาร์บได้แล้วกว่า 1,069,372 คน ปชช.ทั้งประเทศนับได้แล้ว 9,054,294 คน ตั้งเป้าปี 2568 ประชาชนนับคาร์บได้ทั่วประเทศ 50 ล้านคน พร้อมขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ร่วมใจกันทำงานหนักมาตลอดปี และขอให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป</p>	
<p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อปหน้า1</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ระบุรัฐบาลมุ่งมั่นดูแลคนไทยให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ใกล้บ้าน ด้วยแนวทาง 30 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งระยะที่ 4 จะเริ่ม 1 ม.ค.68 โดยร่วมกับสภาวิชาชีพเพิ่มหน่วยบริการนวัตกรรมอีก 7 ประเภท ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วประมาณ 13,000 แห่ง มีผู้รับบริการแล้วกว่า 6.5 ล้านคนหรือประมาณ 15 ล้านครั้ง และมี 14 บริการนวัตกรรมทางเลือกใหม่ เช่น ระบบการแพทย์ทางไกล หามหมอผ่านแอปพลิเคชัน รถทันตกรรมเคลื่อนที่ คลินิกเวชกรรมเชิงรุก ตู้ห่วยไย เจาะเลือดที่บ้าน รถรับส่งผู้ป่วย เป็นต้น ปชช.พึงพอใจมากเพราะมีทางเลือกในการรับบริการสุขภาพมากขึ้น</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. และสนง.พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการให้บริการ "30 บาทรักษาทุกที่" บนแอปพลิเคชันทางรัฐ เพื่อเพิ่มช่องทางการยืนยันตัวตนและใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้กับประชาชนทางออนไลน์บนซูเปอร์แอปฯ ช่วยอำนวยความสะดวก ขั้นตอนใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก และมีความปลอดภัยทางข้อมูล</p>	
<p><b>ปี 2567 สร.ผลักดันร่างกฎหมาย 3 ฉบับไม่สำเร็จ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. กล่าวถึงความคืบหน้าการผลักดันร่างกฎหมายสำคัญของ สร. ว่าการผลักดันร่างกฎหมายต่างๆ ประกอบด้วย 1.ร่าง พ.ร.บ. อสม. ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการ ก.การคลัง เมื่อเห็นชอบแล้วจะมีการส่งให้กรม.พิจารณา ก่อนนำเข้าสภาฯ 2.ร่างพ.ร.บ. สุขภาพจิต อยู่ระหว่างการพิจารณาของก.การคลัง ก่อนเสนอเรื่องให้ กรม.เห็นชอบส่งเรื่องเข้าสภาฯ และ3.พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสร. ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ. อยู่ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมเสนอเข้า กรม. เพื่อเห็นชอบในหลักการ</p>	
<p><b>อหิวาตกโรค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> (เพิ่มสื่อ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยถึงสถานการณ์อหิวาตกโรค ที่เมืองฉ่วยไก้โก๊ จ.เมียวดี ประเทศเมียนมา ทำให้จ.ตากกลายเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากอยู่ตรงข้ามกับเมืองฉ่วยไก้โก๊ มีโรงงานจำนวนมาก และมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ร่วมกัน ว่า ได้สั่งการให้ สร.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ส่วนหน้า จ.ตาก เพื่อยกระดับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อหิวาตกโรค โดยมี สสจ.ตาก เป็นศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมและ</p>	

ดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ส่งสารน้ำสำหรับการรักษาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่จังหวัดตากโดยเร่งด่วน

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. เผยว่า สธ.พร้อมให้การสนับสนุนทีมปฏิบัติการช่วยสอบสวนโรคและวางแผนทางการป้องกันควบคุมโรคในฝั่งเมียนมา เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดมายังประเทศไทย และเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค โดยให้ความรู้การป้องกันโรคแก่ชาวเมียนมา เฝ้าระวังคนไทยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการท้องเสียหรืออุจจาระร่วง

- นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า อหิวาตกโรคเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย ความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพะอย่างยิ่งภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ จำนวนเชื้อที่ได้รับ ภาวะกรดในกระเพาะอาหาร และหมู่เลือดกรุ๊ปโอ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรง พร้อมมอบหมายให้พร.ม.ระเร้งลำปาง ส่งมอบสารน้ำ จำนวน 4 รายการ รวมจำนวน 4,000 ถุง เพื่อใช้ทางการแพทย์แก่ สสจ.ตาก เพื่อใช้ในการรักษาประชาชนจังหวัดในพื้นที่ชายแดนอ.แม่สอด จ.ตาก

## **เทศกาลปีใหม่**

### **1. 5 ท่าบริหารร่างกายคลายความเมื่อยล้า**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thestandard

- กรมอนามัย แนะนำ 5 วิธีบริหารร่างกายด้วยการยืดเหยียดเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการขับขี่และโดยสารรถเป็นเวลานานในช่วงการท่องเที่ยวเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อคอ, ท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อคอด้านหลัง, ท่ายืดไหล่, ท่าบิดตัว และท่าบริหารเท้า

### **2. เตือนดื่มแล้วขับมีโทษ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, mithai)

- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ หัวหน้าทีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างที่เดินทาง หรือดื่มตามร้านอาหาร เพราะทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงได้ หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ผู้ดื่มขาดสติ ไม่สามารถควบคุมตัวเอง และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้ มีโทษตามกฎหมายโดยจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 - 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พักการใช้ใบอนุญาตขับรถไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากเมาแล้วขับจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตมีโทษจำคุก 3-10 ปี ปรับ 60,000-200,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที

### **3. แนะนำฉลองปีใหม่ ไม่กินของแปลก**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยร่วมส่งความสุขต้อนรับเทศกาลปีใหม่ด้วยการมอบสุขภาพดวงตาที่ดีให้คงอยู่กับสุขภาพทางกาย เดือนปช.ไม่รับประทานอาหารปรุงสุกๆ ดิบๆ พยาธิอาจเข้าสู่ระบบประสาท เช่น สมองไขสันหลัง หรือดวงตา อาการเจ็บป่วยจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของอวัยวะที่พยาธิอยู่ เช่น พยาธิขึ้นตา ทำให้เกิดอาการตามัวลงแบบเฉียบพลัน รักษาโดยการผ่าตัดนำพยาธิออก อาจสูญเสียการมองเห็นจนถึงตาบอดได้

### **4. สสจ.กาญจนบุรีเตรียมพร้อมดูแลปช.**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์

- นพ.ธีรพจน์ พักน้อย สสจ.กาญจนบุรี เผย สสจ.กาญจนบุรีจัดตั้งเปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด เพื่อประสานและสนับสนุนการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมยื่นขอให้ปช.ขับขี้อย่างปลอดภัย หากดื่มต้องไม่ขับ หากขับต้องไม่ดื่ม ไม่ขับรถเร็ว และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

### **5. เปิดของขวัญปีใหม่ 2568 รัฐบาล**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isranews

- ตามข้อสั่งการน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ ในที่ประชุมครม. ให้แต่ละกระทรวงสรุปของขวัญปีใหม่ เพื่อให้ปช.ได้ติดตามนโยบายส่งความสุขให้กับประชาชนทุกคนในเทศกาลปีใหม่นี้ และ ครม.ได้มีมติอนุมัติและรับทราบแผนการดำเนินงานของรายกระทรวงแล้ว ซึ่งในส่วนของ สธ. เดือนธันวาคม 2567 – มกราคม 2568 ให้บริการฉีดวัคซีนแก่วัย 11 – 20 ปี ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 1 ล้านโดส

## **เตือนดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thereporters

<p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น อาจทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ (alcohol intoxication) โดยตับไม่สามารถขับสารออกจากเลือดได้ทัน ระบบการทำงานของร่างกายจนเกิดภาวะช็อกอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต พร้อมแนะนำให้ระมัดระวังการดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ และไม่ควรดื่มเกินขีดจำกัดของตนเอง</p>	
<p><b>สถานการณ์โควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22-28 ธ.ค. 67 พบผู้ป่วยรายใหม่ 3,085 ราย เสียชีวิต 1 คน มีจังหวัดที่ผู้เสียชีวิตเกินร้อยราย ได้แก่ เชียงใหม่ สงขลา กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ รวมถึง พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่อยู่ในกลุ่มวัยคนทำงานไปจนถึงกลุ่มผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ขณะที่กลุ่มเด็กมีจำนวนน้อยกว่า ยกเว้นเด็กเกิดใหม่จนถึง 4 ปี ขณะที่กลุ่มผู้เสียชีวิต มีกลุ่มเดียวคือกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป</p>	
<p><b>Salt Meterปรับการบริโภค ลดป่วยความดันโลหิตสูง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอขอบอก</p> <p>-นพ.กฤษฏา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กรม คร. ระบุงคนไทยเสียชีวิตจากโรค NCDs กว่า 400,000 คนต่อปี สูญเสียต้นทุนทางเศรษฐกิจกว่า 1.6 ล้านล้านบาทต่อปี กรมฯ จึงสนับสนุนกลไกคกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) นำนวัตกรรม Salt Meter ขยายผล คุมปริมาณโซเดียมในครัวเรือน รร. รพ. และสถานที่ทำงานทั่วประเทศ รวมถึงกำหนดปริมาณเกลือและโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ผลักดันมาตรการภาษีโซเดียม ตั้งเป้าให้คนไทยมีสุขภาพดี ห่างไกลโรค NCDs สอดรับ 1 ใน 9 เป้าหมายลด NCDs ระดับโลก</p>	
<p><b>ดูแลสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ด้วยศาสตร์ไทย-จีน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thebetter</p> <p>- กรมการแพทย์แผนไทยฯ โปสต์ ในช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5 มาก จะส่งผลกระทบต่ออวัยวะปอดและระบบทางเดินหายใจ พร้อมแนะนำให้รับประทานสมุนไพรที่ เหมาะสำหรับอาการภูมิแพ้ระยะแรกเริ่ม หากมีอาการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ สามารถใช้สมุนไพรกลุ่มชาญาดอกขาวเพื่อลดอาการ ควรระวังในการใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไต ส่วนอาการทางผิวหนัง สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพลู พญาออบ บัวบก ขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ และทองพันชั่ง ทาบริเวณที่มีอาการ รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการทำงานและการออกกำลังกายกลางแจ้ง ควรออกกำลังกายในอาคาร เลี่ยงฝุ่น และควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกไปกลางแจ้ง</p>	
<p><b>ปี 2568 สุขภาพคนไทย ป่วย NCDs-โรคติดต่อทางเพศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thebetter</p> <p>- นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวในงานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย 2568 (ThaiHealth Watch 2025) ว่า สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูล เพื่อนำเสนอแนวทางลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นใหม่ 7 ประเด็น ได้แก่ 1.ยิ่งเปราะบาง ยิ่งเดือดร้อน ไทยเสี่ยงจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศเป็นอันดับ 9 ของโลก กลุ่มเสี่ยงที่สุด คือกลุ่มเปราะบาง 2.ชีวิตอมฝุ่น พบไทยมีมลพิษมากเป็นอันดับที่ 36 ของโลก ค่าเฉลี่ยรายปีสูงกว่าที่ WHO กำหนดเกือบ 5 เท่า โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบเทียบเท่ากับสูบบุหรี่ 1,224 มวน ส่งผลให้มีผู้ป่วยทางเดินหายใจกว่า 11 ล้านคนต่อปี 3.เหยี่ยวจิตใจ ปรับพฤติกรรมใหม่ พบผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นจาก 1.3 ล้านคนในปี 2558 เป็น 2.9 ล้านคน ในปี 2566 4.ต่างวัยต่างติดจอ พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ต 7.04 ชม./วัน แต่กลับมีความรู้ด้านการป้องกันภัยออนไลน์ต่ำ ส่งผลให้เสพติดพนันออนไลน์ โดนกลั่นแกล้ง คุกคามทางเพศ 5.เด็กอ้วนเพิ่ม ผู้ใหญ่ความดันพุ่ง เสียชีวิตจากโรคNCDs สูงถึง 74% ของการเสียชีวิตทั้งหมด คิดเป็น 4 แสนคนต่อปี เด็กที่อ้วนมีแนวโน้มเป็นผู้ใหญ่ที่ป่วยโรค NCDs โดยเฉพาะโรคเบาหวานที่คาดการณ์ว่าจะเพิ่มจาก 4.8 ล้านคนในปี 2566 เป็น 5.3 ล้านคนในปี 2583 6.โรคติดต่อ คนป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 28.8 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2560 เป็น 53 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2566 และ 7.การตลาดบุหรี่ไฟฟ้า โดยออกแบบผลิตภัณฑ์รสสันสดใส ทันสมัย และกลิ่นหอม โฆษณาว่าเป็นสินค้าที่เทและปลอดภัย ประกอบกับผู้ปกครองขาดความรู้เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สยามรัฐ)</p>	

<p>- นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงดีอี เผยผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 20-26 ธ.ค.67 พบข่าวเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาล และหน่วยงานรัฐ เรื่องภัยพิบัติ เรื่องสุขภาพที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด ทั้งนี้ เรื่อง สธ. เปิดเพจเฟซบุ๊ก ให้ข้อมูลยาสมุนไพรมีประสิทธิภาพ อยู่อันดับที่ 6</p>	
<p><b>ตรวจพบสารพิษตกค้างในผลไม้ 5 ชนิด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- เพจเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) เผยผลตรวจสารพิษตกค้างในผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ พุทรา ช็อกโกแลต ฝรั่ง ส้ม แอปเปิ้ล และแก้วมังกร ซึ่งเก็บตัวอย่างจากทั่วประเทศ และพบตัวอย่างของผลไม้ 3 ชนิด ที่มีสารคลอร์ไพริฟอส ตกค้างอยู่ คือ พุทราช็อกโกแลต, ส้ม และฝรั่ง</p>	
<p><b>ผอ.WHO หนักใจโจมตีที่เยเมน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, thebangkokinsight, mcot)</p> <p>- สำนักข่าวรอยเตอร์ เผยแพร่คลิปภาพนายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลกหนีเอาชีวิตรอดในช่วงที่อิสราเอลใช้ปฏิบัติการทางอากาศโจมตีทำอากาศยานในเยเมน ล่าสุด ผอ.องค์การอนามัยโลก และเจ้าหน้าที่UN และWHO ปลอดภัยแล้ว</p>	
<p><b>โรคไข้เลือดออกของลาว</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- สธ.ของลาว รายงานยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของลาว ในปี2567 เกินกว่า 20,000 ราย และมีผู้เสียชีวิต 11 ราย ตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด ราว 5,700 ราย ในนครหลวงเวียงจันทน์ และเรียกร้องให้ประชาชนเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่มีผู้เป็นพาหะ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่สธ.และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ปรับปรุงการจัดการกับโรคไข้เลือด เพื่อป้องกันการระบาดรุนแรง</p>	